

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งสำรวจข้อมูลอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)

นำเสนอเมื่อ : 30 มี.ค. 2567

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2111 เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสงค์จะสำรวจความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง
ให้สถานศึกษาที่มีความขาดแคลน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรงในสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม
2567 และรายงานข้อมูลดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567
พร้อมส่งไฟล์รูปแบบ Microsoft Excel และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยอีกทางหนึ่ง
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่
10 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
แล้วให้รับรองการรายงานข้อมูลโดยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง
หรือไม่รายงานภายในวันที่กำหนด อาจไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณการจ้างอัตราดังกล่าว

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๑๓๑๑



ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสงค์จะสำรวจความขาดแคลน ผู้ปฏิบัติงานนักรการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักรการภารโรงให้สถานศึกษาที่มีความขาดแคลนจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานนักรการภารโรงในสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ (ตามแบบฟอร์มในคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้) และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมส่งไฟล์รูปแบบ Microsoft Excel และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [REDACTED] ด้วยอีกทางหนึ่ง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วให้รับรองการรายงานข้อมูลโดยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรายงานข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่รายงานภายในวันที่กำหนดอาจไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณการจ้างอัตราดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖



QR Code

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)